

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 27/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”;

Thực hiện Công văn số 86/UBND-KGVX ngày 10/1/2022 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới”.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh báo cáo kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN.

Ngay sau khi nhận được Chương trình hành động số 29-CTr/TU ngày 30/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” (gọi tắt là Chương trình hành động số 29), Tỉnh đoàn đã triển khai và đồng thời đưa nội dung này vào Kế hoạch hoạt động hàng năm của Đoàn thanh niên. Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị triển khai đến các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc trên địa bàn thông qua buổi họp giao ban định kỳ, đồng thời thường xuyên nhắc nhở, nhấn mạnh công tác thực hiện cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*” do Trung ương Đoàn phát động và phân công đồng chí Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh trực tiếp theo dõi, tham mưu các giải pháp trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đưa vào bộ tiêu chí chấm điểm Đoàn — Đội và kiểm tra giám sát đánh giá kết quả thực hiện hằng năm. Trong đó, từ năm 2012 đến nay Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp tổ chức 3 đoàn giám sát liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em như:

+ Kế hoạch số 287-KH/TĐTN-TCKT ngày 20/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Giám sát Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”.

+ Kế hoạch số 309-KH/TĐTN-TCKT ngày 29/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Tuyên truyền, vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm

giai đoạn 2016 - 2020”, tổ chức giám sát bữa ăn tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh.

+ Kế hoạch số 87-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 8/11/2018 về thực hiện Luật trẻ em năm 2016.

+ Kế hoạch số 116-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 25/3/2019 về việc thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, giai đoạn 2019-2022.

+ Kế hoạch số 156 – KH/TĐTN-TTNTTH ngày 19/7/2019 về Thực hiện Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2019-2022”

+ Kế hoạch phối hợp số 19-KH/ĐTN-SLĐTB&XH ngày 10/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Sở LĐTB&XH về “Giám sát việc thực hiện Quyết định 34/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em”.

+ Kế hoạch số 257-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 28/8/2020 về thành lập CLB tư vấn, giúp đỡ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2022.

+ Công văn số 2875-CV/TĐTN-TTNTTH ngày 07/5/2021 về việc tăng cường các biện pháp phòng chống đuối nước, xâm hại trẻ em.

Qua đó, kịp thời chấn chỉnh những địa phương, đơn vị chưa thực hiện tốt các nội dung liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em theo quy định.

Nhìn chung, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là việc làm thường xuyên của các cấp bộ Đoàn - Đội. Tuy nhiên từ khi có Chương trình hành động số 29 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn có thêm điều kiện về cơ chế để tham mưu công tác phối hợp với UBND tỉnh cũng như tham mưu Đề án xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện. Qua đó, tổ chức Đoàn - Đội các cấp ngày càng nhận thức được vị trí, sứ mệnh đối với việc phát huy vai trò đại diện cho trẻ em đối với sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương nói riêng và của xã hội nói chung đối với trẻ em.

II. KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 20-CT/TW

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động để mọi người dân thấy được tính cấp bách và tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 1050 của UBND tỉnh năm 2013, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, Hội đồng Đội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương trong việc chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích của trẻ em tại địa phương. Kết quả trong 10 năm qua, các cấp bộ Đoàn, Đội các địa phương đã chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền, tập trung vào việc thực hiện bằng hành động cụ thể, đánh giá được mức độ nhận thức của cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội đối với công tác chăm sóc, giáo dục thiếu nhi và sự chuyển biến trong thanh thiếu nhi đối với việc thực hiện quyền và lợi ích của mình bằng nhiều hình thức: tổ chức diễn đàn, hội thi; tuyên truyền lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua ghé đá, các bức thư pháp, mô hình tiết kiệm “Ông tre Bác Hồ”, treo ảnh Bác trong nhà, viết nhật ký, sổ tay làm theo lời Bác; nêu gương tốt quanh

ta; mỗi ngày một nghĩa cử đẹp; nói lời hay, làm việc tốt; kể mẫu chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi đoàn, ghé đá danh ngôn,... phát triển có hiệu quả các hình thức trải nghiệm thực tế để tự giáo dục, tự rèn luyện như "Học kỳ trong quân đội 'Học làm người có ích'", "Một ngày làm nông dân", "Một ngày tự lập",... Kết quả 348/348 liên đội hằng năm đều có mô hình, cách làm hay mới như "Bìa đẹp học hay, trao tay truyền thống", "Góc học tập cho em", "Đưa bảo tàng đến với thiếu nhi", "Hành lang lịch sử"... để đổi mới, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trẻ em.

Thực hiện các chuyên mục tuyên truyền qua các đội phát thanh măng non tại các trường; đài truyền thanh của các huyện, thị, thành phố.

Trường đoàn Tây Ninh đã thực hiện việc phổ biến, tuyên truyền, hỗ trợ giáo viên Tổng phụ trách Đội, Đội viên, học sinh về các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phổ biến Luật trẻ em,... qua các lớp tập huấn như: Lớp cán bộ Đoàn trường học Trần Văn Ôn, lớp Ban Chỉ huy Đội Kim Đồng, lớp Tổng phụ trách Đội mới và nâng cao,... với hơn 300 học viên tham gia mỗi năm.

Từ năm 2013 đến nay, Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh đã ra mắt và duy trì kênh Youtube¹, trong đó dành thời lượng cho công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, giới thiệu các địa chỉ đỏ, các kỹ năng kiến thức phòng chống dịch bệnh, phòng chống đuối nước. Bên cạnh đó, Trung tâm học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh còn chú trọng công tác tuyên truyền Luật trẻ em thông qua chương trình "Sân chơi cuối tuần" trực tuyến và trực tiếp, qua đó tổ chức được hơn 15 kỳ, thu hút được hơn 2.500 lượt thiếu nhi, học sinh tham gia.

Các cấp bộ đoàn còn thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản về chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; các kiến thức, kỹ năng về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em. Kết quả, hằng năm thông qua các buổi sinh hoạt chi đoàn, các hội thi, diễn đàn, thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook, zalo,... đã tuyên truyền cho trên 170 ngàn lượt đoàn viên, đội viên, thanh niên, học sinh.

2. Việc rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về trẻ em.

Trong 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, Tỉnh đoàn đã có **trên 10 văn bản** góp ý, trả lời các chính sách, chương trình hoạt động trên toàn tỉnh về các biện pháp, hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống Covid - 19 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh,...

Ngày 15/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức kiểm tra, giám sát về việc triển khai Kế hoạch số 87-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 08/11/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về "Triển khai thực hiện Luật trẻ em năm 2016".

Kết quả như sau: Các đơn vị cơ bản thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch

¹ <https://www.youtube.com/channel/UCwEO732CjlrK9Z9ISNY56ZA/featured>

số 87-KH/TĐTN-TTNTTH, các đơn vị tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi, tháng hành động vì trẻ em, Hè, Tết trung thu,... mở được nhiều lớp tập huấn phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ em, tham mưu cấp ủy cùng cấp tổ chức được các buổi đối thoại với thiếu nhi, có kênh thông tin để tiếp nhận ý kiến và giải đáp thắc mắc cho thiếu nhi.

Các hoạt động lấy ý kiến trẻ em về các vấn đề liên quan đến trẻ em tiếp tục được đẩy mạnh thông qua nhiều kênh khác nhau như diễn đàn, hội nghị, tọa đàm. Nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thiếu nhi và đề xuất, kiến nghị của Tổng phụ trách thì Hội đồng Đội các cấp đã thành lập và duy trì hoạt động của **252 câu lạc bộ** quyền trẻ em, **245 câu lạc bộ** kỹ năng, **392 câu lạc bộ** học tập, **631 câu lạc bộ** theo sở thích. Thông qua sinh hoạt, qua các kênh thông tin của Đội đã tiếp nhận được **hơn 2.100 ý kiến** của thiếu nhi địa phương đề đạt đến chính quyền. Các ý kiến chủ yếu tập trung vào các vấn đề giải pháp phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tai nạn đuối nước; vấn đề về an ninh trật tự tại các điểm trường; quyền lợi và bổn phận của các em học sinh, thiếu nhi; các vấn đề về phương tiện di chuyển và an toàn giao thông cho thiếu nhi; An toàn phòng chống dịch bệnh Covid cho các em...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 257-KH/TĐTN-TTNTTH ngày 28/8/2020 về thành lập CLB tư vấn, giúp đỡ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2022. Ngày 19/11/2020, CLB tư vấn, giúp đỡ trẻ em tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2022 chính thức ra mắt với 14 thành viên, trong đó 05 thành viên Ban Chủ nhiệm chịu trách nhiệm điều hành hoạt động CLB, thành viên CLB là Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Hiệu trưởng Trường đoàn, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đại diện Sở Tư pháp, đại diện Đoàn luật sư tỉnh, đại diện Sở Y tế, chuyên gia Tâm lý, đại diện Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố.

3. Xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án, kế hoạch về trẻ em.

Hội đồng Đội các cấp phát động chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5), kỷ niệm sinh nhật chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5) và Quốc tế thiếu nhi (01/6). Trong đó, hoạt động trọng tâm là 9/9 huyện, thành phố đồng loạt tổ chức Trại hè kỹ năng cho các em thiếu nhi và tập huấn Ban Chỉ huy Đội các cấp.

Năm 2013, Tỉnh đoàn đã khánh thành Trung tâm Học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi Tỉnh với tổng số vốn đầu tư hơn 20 tỷ đồng. Hằng năm, Trung tâm tổ chức các lớp năng khiếu về văn nghệ, thể dục thể thao, các chương trình liên kết với đơn vị bên ngoài để thực hiện các hoạt động phục vụ văn nghệ, đội trồng kèn, dâng hoa... Riêng hạng mục trò chơi, thể dục thể thao, hồ bơi hằng năm phục vụ hơn 25.000 lượt thiếu nhi.

Cấp tỉnh đã hoàn thành việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án xây dựng Nhà thiếu nhi cấp huyện. Từ năm 2015, nhà thiếu nhi huyện Tân Biên đã đi vào hoạt động và mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần tạo môi trường, sân chơi cho các em thiếu nhi.

Công tác phụ trách thiếu nhi trên địa bàn dân cư được quan tâm: ban hành hướng dẫn củng cố hoạt động Đội; phát triển các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi tại các địa phương; tổ chức các hoạt động Khẩn hồng tình nguyện trong Chiến dịch hè hằng năm. Qua đó, tổ chức các lớp ôn hè, các sân chơi tập thể, chương trình đôi đồ cũ lấy sách, dụng cụ học tập....cho thiếu nhi địa phương

4. Công tác phối hợp liên ngành.

Tỉnh đoàn đã chủ động tham mưu và phối hợp tổ chức được **06² chương trình** đối thoại giữa đoàn viên, thiếu niên, thiếu nhi và cán bộ Đoàn, Đội tiêu biểu trong tỉnh với lãnh đạo UBND; lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành; lãnh đạo Tỉnh đoàn; lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh.

Hằng năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức chương trình “Đêm hội trăng rằm” cho các em thiếu nhi. Theo đó, từ ngày 13/8 - 15/8 AL là thời gian Hội đồng Đội 9/9 huyện, thành phố tổ chức Hội thi “Khéo tay vui trung thu” cho các em thiếu nhi với các phần thi như: làm bánh, nặn khiêu, dán lồng đèn, diễn thời trang....; các đoàn trực thuộc tùy vào điều kiện thực tiễn phối hợp tổ chức chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 100% liên đội tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi địa phương.

Trung tâm Học tập sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh là đơn vị được chọn đăng cai tổ chức hội thi Khéo tay vui trung thu và Đêm hội trăng rằm cấp tỉnh. Kết quả, hằng năm có hơn **30.000 lượt thiếu nhi** tham gia các hoạt động, trị giá các hoạt động trong 10 năm qua hơn **30 tỷ đồng**.

Đối với các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam, từ năm 2019 đến nay, Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn **57 gia đình** cán bộ Đoàn tham gia Ngày hội để góp phần tuyên truyền hiệu quả vai trò của cán bộ Đoàn trong việc chăm sóc, giáo dục các em.

Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo 9/9 huyện, thị, thành phố định kỳ tổ chức hoạt động đối thoại giữa các em thiếu nhi với lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương. Qua đó, hằng quý báo cáo về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tình hình trẻ em tại địa phương.

5. Việc bố trí nguồn lực cho công tác trẻ em

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Tây Ninh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Đại hội đã mạnh dạn đề ra công trình thanh niên “Trang bị **50** cụm trò chơi cho thiếu nhi, trị giá ít nhất **2,5** tỷ đồng”. Đến nay, đã trang bị được **172** cụm trò chơi, trị giá **13,453** tỷ đồng.

Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ học sinh vượt khó học tốt được phát huy. Các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập từ nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động các mạnh thường quân trao hàng ngàn suất học bổng “Thắp sáng ước mơ”, “Tiếp sức đèn trường” tuyên dương, khen thưởng các tấm gương vượt khó vươn

² Năm 2017 – Lãnh đạo tỉnh với Tổng phụ trách Đội và thiếu nhi tiêu biểu; Năm 2019 - Đoàn viên, thanh thiếu nhi đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh; Năm 2020 – Thiếu nhi đối thoại Lãnh đạo Tỉnh dịp Đại hội CNBH cấp tỉnh; Năm 2021 – Đối thoại giữa Lãnh đạo Hội đồng Đội tỉnh với thiếu nhi, Tổng phụ trách Đội.

lên trong học tập, rèn luyện... với tổng kinh phí **gần 40 tỷ đồng**.

Từ năm 2015 đến nay, hằng năm, Tỉnh đoàn trao tặng học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho các em học sinh nghèo hiếu học, học sinh có thành tích xuất sắc trong các dịp như Tháng thanh niên, chiến dịch hè và kỷ niệm các ngày lễ lớn. Kết quả, từ năm 2015 đến tháng 03 năm 2022, Tỉnh đoàn đã trao tặng được **1.866 suất** học bổng “Thắp sáng ước mơ”, tổng trị giá là **1,646 tỷ đồng**.

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được các cấp bộ đoàn duy trì thực hiện với nhiều hình thức: nhận đỡ đầu thiếu nhi vượt khó, tặng học bổng, xe đạp, tập sách, quần áo... Kết quả, có trên **90.000 lượt** em được hỗ trợ, giúp đỡ với số tiền gần **17,1 tỷ đồng**.

Công tác bồi dưỡng năng khiếu, vui chơi, giải trí lành mạnh cho thiếu nhi phát triển với nhiều sân chơi, trại hè, hội thi, sinh hoạt kỹ năng... với 4.131 cuộc, có trên 100.000 lượt thiếu nhi tham gia. Chú trọng duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư tại 94/94 xã, phường, thị trấn.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 156-KH/TĐTN-TTNTH ngày 19/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về “Thực hiện Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia phòng, chống đuối nước và tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2019 - 2020”, các cấp bộ Đoàn, Đội đã tổ chức hơn **850 buổi** tập huấn phòng chống đuối nước cho hơn 3.460 em thiếu nhi tại các địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt được

- Được sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy và sự phối hợp ngày càng chặt chẽ của chính quyền địa phương nên tổ chức Đoàn, Đội các cấp ngày càng phát huy vai trò đại diện tiếng nói, bảo vệ quyền và lợi ích của các em thiếu nhi.

- Sự quan tâm của toàn xã hội đối với thiếu nhi ngày một sâu sắc, góp phần cho công tác huy động nguồn lực, xây dựng các thiết chế văn hóa vui chơi cho các em.

- Nhận thức, trình độ của đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội các cấp được nâng lên, phù hợp với vị trí, vai trò, trách nhiệm trong công tác trẻ em.

2. Hạn chế, yếu kém

- Kinh phí ngân sách dành cho hoạt động Đội tại trường học còn hạn chế.

- Kinh nghiệm và việc bố trí người phụ trách công tác thiếu nhi ở các cấp đều là kiêm nhiệm, thường xuyên có sự thay đổi nên các việc theo dõi các hoạt động liên quan đến công tác thiếu nhi có thời điểm chưa đáp ứng được yêu cầu, kinh nghiệm.

- Hiện nay, công nghệ ngày càng phát triển mà tâm lý của các em thiếu nhi còn non nớt, dễ bị các đối tượng dụ dỗ. Các em tiếp xúc với công nghệ sớm cũng là một điểm khó vì các em còn chưa đủ nhận thức, chưa đủ kiến thức để phân biệt và chọn lọc nội dung tốt.

3. Bài học kinh nghiệm

- Chủ động cho tham mưu cấp ủy về các chương trình, chính sách cho thiếu nhi và bố trí cán bộ phụ trách công tác thiếu nhi.

- Mạnh dạn thay đổi cán bộ yếu kém, không tích cực trong công tác thiếu nhi.

- Chú trọng hơn các hoạt động chăm lo về đời sống và tinh thần cho thiếu nhi.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI.

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn để nâng cao năng lực của cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp trong thực hiện Luật trẻ em; bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng lồng ghép trong các lớp tập huấn. Cập nhật thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội về nội dung của Luật, chỉ thị 20-CT/TW của Bộ Chính trị và những kỹ năng cần thiết trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Duy trì tổ chức chương trình đối thoại giữa thiếu nhi tiêu biểu với lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để đại diện thiếu nhi gặp mặt, bày tỏ ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, góp ý vào các vấn đề liên quan đến trẻ em. Tham mưu thành lập mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.

- Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí cho thiếu nhi nhất là vào các dịp cao điểm như Ngày Quốc tế thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu,... Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, chăm sóc trẻ em, hỗ trợ thực hiện các quyền của trẻ em trong triển khai phong trào “Thanh niên tình nguyện”.

- Tham mưu Đề án Nhà Thiếu nhi các huyện, thị xã giai đoạn 2020 - 2030.

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 5/11/2012 của Bộ Chính trị “về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới” của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Tây Ninh.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

Nơi nhận:

- BTV Tỉnh ủy Tây Ninh; BTG T.U.
- UBND tỉnh Tây Ninh;
- Sở LĐ, TB & XH Tây Ninh;
- Lưu VP.

PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Tiến Tân